

สายการบินเอทีฮัดเปิดตัวเส้นทางใหม่ “อาบูดาบี-วอชิงตัน ดีซี” เชื่อมเมืองหลวงสู่เมืองหลวง

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดตัวเส้นทางการบินใหม่เชื่อมเมืองหลวงของสองประเทศด้วยเที่ยวบินประจำวันระหว่างกรุงอาบูดาบีและกรุงวอชิงตัน ดีซี

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีสู่ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดีซีจะเป็นบริการใหม่จากสายการบินเอทีฮัดเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางระหว่างสองเมืองเพื่อธุรกิจของภาครัฐและเอกชน รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย



“ลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชนส่งสัญญาณให้เราทราบว่าเส้นทางการบินประจำวันระหว่างกรุงอาบูดาบีและกรุงวอชิงตัน ดีซีจะได้รับการตอบรับที่ดีตั้งแต่วันแรกที่ทำการบิน” มร. เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเอทีฮัด กล่าว

“เราได้รับการยืนยันการจองตั๋วโดยสารจำนวน 3,360 ที่นั่งต่อสัปดาห์และการจองตัวก็ดูจะเกือบล่มกันเป็นอย่างดีจากทั้งสองเส้นทาง” มร. โฮแกนกล่าวเสริม “นอกจากนี้ เราจะเปิดให้บริการห้องพักรับรองมูลค่ากว่า 6.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อาคารผู้โดยสาร เอ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดีซี เพื่อให้บริการระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติที่นั่งชั้นหนึ่ง (Diamond First Class) และชั้นธุรกิจ (Pearl Business Class)”

เที่ยวบิน EY131 ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีเวลา 10.00 น. เป็นประจำทุกวัน ใช้เวลา 15 ชั่วโมงในการเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งจะเป็นจุดหมายปลายทางแห่งที่สี่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือของสายการบินเอทีฮัดต่อจากกรุงนิวยอร์ก ชิคาโก และโตรอนโต ในปัจจุบันสายการบินเอทีฮัดให้บริการผู้โดยสารกว่าสองล้านคนบนเส้นทางการบินระหว่างกรุงอาบูดาบีและภูมิภาคอเมริกาเหนือ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 12.6 ในปีที่แล้ว

ผู้ทรงเกียรติที่ให้เกียรติร่วมงานพิธีเปิดเส้นทางการบินใหม่ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซีในสัปดาห์นี้ ได้แก่ พณฯ โยเซฟ อัล โอตาอียา เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำสหรัฐอเมริกา มร. ไมเคิล คอร์บิน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมร. แดนนี่ เซอไบรจท์ ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สายการบินเอทีฮัตให้บริการเส้นทางการบินอาบูดาบี-วอชิงตัน ดีซี ด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ340-500 สามระดับชั้น โดยสารจำนวน 240 ที่นั่ง – ชั้นหนึ่ง (Diamond First Class) จำนวน 12 ที่นั่ง ชั้นธุรกิจ (Pearl Business Class) จำนวน 28 ที่นั่ง และชั้นประหยัด (Coral Economy Class) จำนวน 200 ที่นั่ง

นอกเหนือจากการให้บริการเที่ยวบินที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองหลวงแล้ว เส้นทางการบินดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างประเทศสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศทั้งสำหรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า

เพื่อยุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางระดับโลก ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีจะเพิ่มอาคารผู้โดยสารในปีพ.ศ. 2560 และจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจากปัจจุบันคือ 12.5 ล้านคนต่อปี เป็น 30 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ยังถือเป็นการเตรียมการสำหรับการขยายตัวในอนาคตเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 60 ล้านคนต่อปี

ตารางเที่ยวบิน

เที่ยวบิน	เมืองต้นทาง	เวลาออก	เมืองปลายทาง	เวลาถึง	ความถี่	ระยะเวลา
EY 131	กรุงอาบูดาบี (AUH)	10:00 น.	กรุงวอชิงตัน ดีซี (IAD)	17:00 น.	ประจำวัน	15 ชั่วโมง
EY 130	กรุงวอชิงตัน ดีซี (IAD)	22:15 น.	กรุงอาบูดาบี (AUH)	19:45 น. +1	ประจำวัน	13 ชั่วโมง 30 นาที